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299. Stjórnarfundur haldinn 8. nóvember.  2007  kl:17:00 
Mættir: Einar, Kári, Þórður, Sigurvin, Birgir, Sveinn, Guðjón og Bjarney. 
 

 

1. Fundargerð síðasta fundar. 
Lesin og samþykkt. 
 

2. Innkominn bréf. 
Skinfaxi, tölvupóstur frá Unnari Stefánssyni v/ tölvu í fundarherbergi Getraunir 1X2. 
Framkvæmdastjóra falið að kaupa nýjan tölvubúnað og setja upp í fundarherbergi. 

 
3. Send bréf. 
Íþrótta- og tómstundaráði RNB v/ niðurskurðar á væntanlegu félagsheimili Keflavíkur. 
 
4. Jólablað. 
EH fór yfir stöðu mála. Áætlað er að blaðið komi út fyrstu helgina í desember. 
Opnuviðtalið verður væntanlega við Þorstein Erlingsson. 
 

5. Staða mála vegna nýs félagsheimils. 
Byggingarnefnd (EH, KG og ÞMK) fór á fund bæjarstjóra Árna Sigfússonar, fulltrúum 
ÍT Sigríði Jónu, Stefáni Bjarkasyni og Ragnari Erni. Rætt um félagssvæði Keflavíkur 
(Hringbrautarsvæðið) og þær umbætur sem fyrirhugaðar eru, einnig það sem búið er að 
ákveða að framkvæma. Ákveðið var af hálfu bæjarstjóra og fulltrúum bæjarins að mæta 
þörfum Keflavíkur og skerða ekki stærð félagsheimilisins frá fyrri tillögu. Ákveðið að 
halda sig við tillöguna frá 6. mars 2007. Rætt um samskiptamál milli aðila. 
 
 

5. Önnur mál. 
Þjálfarastyrkur RNB/ÍRB er kominn og er búið að millifæra á deildir. 
Innheimtuseðill v/ tryggingagjalda. Einhver samskiptavilla milli kerfa hjá 
Skattstjóra Reykjaness. 
Ákveðið er að ritnefnd eigi fund með Eðvarð T. Jónssyni til að leggja línurnar og 
undirbúa samning. 
EH kynnti nýja borðfána sem eru digital prentaðir. 
Ákveðið að næsti stjórnafundur verði miðvikudaginn 21. nóv. Kl.17:05. 
 
 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl.18:30 


